

<b>MiC</b>	<b>MATICHON</b> INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	<b>ไทยรัฐ</b>	<b>60258527</b>
Date :	<b>25 ก.ค. 2560</b>	No :

# “พาณิชย์” ย้ำชะลอยตัวราคาน้ำตาล

## ๑ ข้อใช้อำนาจ กก.คุ้มครองผู้บริโภค

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงพาณิชย์ ทั้งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าภายใน เพื่อเตรียมดูแลราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่ประกาศลดยตัวราคาในเดือน ต.ค.นี้ และให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 1 ธ.ค.นี้ โดยยืนยันว่า การลดยตัวราคาน้ำตาลทรายตามตลาดโลก จะไม่ส่งผลให้ราคาขายในประเทศสูงกว่าราคาในปัจจุบันที่กำหนดราคาขายสูงสุดไว้ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 23.50 บาท และไม่กระทบต่อผู้บริโภคในประเทศ

ทั้งนี้ ปัจจุบันน้ำตาลทรายเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุมตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) โดยกำหนดเพดานราคาขายปลีกสูงสุดไว้ไม่เกิน กก.ละ 23.50 หากมีการลดยตัวราคาตามกลไกตลาดโลกแล้ว ราคาในประเทศต้องปรับขึ้น หรือลงตามราคาตลาดโลกเช่นเดียวกับราคาน้ำมัน เพราะกระทรวงพาณิชย์สามารถให้มาตรการเพดานราคาสูงสุดได้อยู่ โดยใช้อำนาจของ กกร. เพื่อไม่ให้ขายเกินราคาที่เหมาะสม จึงได้ให้กรมการค้าภายในศึกษาวิธีการที่จะประกาศราคาน้ำตาลทรายในประเทศ อาจออกเป็นราคาแนะนำรายเดือนแล้วมีการทบทวนตามสถานการณ์ราคาตลาดโลก

“กระทรวงพาณิชย์เตรียมกลไกดูแลราคาในประเทศเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนและไม่กระทบกับเกษตรกร โดยยังคงให้อยู่ในบัญชี

สินค้าควบคุมได้เพราะเป็นสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพแต่การกำหนดราคาขายต้องอิงตามกลไกตลาดโลกที่อาจต้องมีกลไกการออกราคาเพื่อให้ผู้บริโภค และพ่อค้า แม่ค้า ยี่ปัว ชาปัว ได้ทราบราคาที่เปลี่ยนแปลงไป และขายไม่เกินราคาที่ประกาศขณะภาคอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อาจต้องปรับลดราคาสินค้าลง หากราคาน้ำตาลทรายเป็นลดลง เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ซึ่งจะมีการศึกษาโครงสร้างน้ำตาลทรายต่อต้นทุนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดอีกครั้ง มาประกอบ

การพิจารณา” นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า ราคาน้ำตาลทรายขาตลาดโลกปัจจุบันอยู่ที่ กก.ละ 14-15 บาท ขณะที่ไทยกำหนดราคาหน้าโรงงานไว้ที่ กก.ละ 19 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กก.ละ 20 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ได้บวกเงินที่จะเก็บเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กก.ละ 5 บาท โดยการลดยตัวเชื่อว่าจะทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศลดลง.